



# KTIS จ่อลงสนามเทรดกลางปี ปีครึ่งรายได้แตะ 2 หมื่นล้านบาท.

หุ้นหุ้น - KTIS ไม่หวังการเลือกร้อน จ่อเซ็น เทรด SET ได้กลางปีนี้ พร้อมยื่นเป้าปี 2556 รายได้แตะ  
ไอพีโอ 957.82 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุน 2 หมื่นล้านบาท หลังตีมาตรฐานหลักอื้อซ่า พร้อมยื่นรับบาท  
หวังระดมเงินขยายธุรกิจน้ำตาล-ไฟฟ้า คาดเข้า อ่อน หนุนยอดส่งออกกระฉูด → **อ่านหน้า 30**

## KTIS

(ต่อจากหน้า 31)

นายถนัดฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์ บริษัทเกษตรไทย อินเทอร์เน็ตซันแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อย ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอล และธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการนำเสนอและอัปเดตข้อมูลต่างๆ กับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังได้รับการอนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟล์) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (ไอพีโอ) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมืองต้นแล้ว ตั้งแต่ช่วงวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา

### ● เข้าเทรดกลางปี 2557

ขณะที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 3,888.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็น 3,888,000 หุ้น ซึ่งเป็นที่ชำระแล้วราว 3,274.57 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3,274,573,000 หุ้น ส่วนที่เหลืออีกราว 957.83 ล้านบาท หรือคิดเป็น 957,827,000 หุ้น นั้นบริษัทจะจัดสรรให้พันธมิตรทางธุรกิจและประชาชนทั่วไป โดยบริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับราคา และสามารถเข้าซื้อขายได้ภายในกลางปี 2557

โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้ขยายกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาลของบริษัท, ใช้ลงทุนในการผลิตก๊าซชีวภาพ (Bio Gas), ใช้ลงทุนสร้างโรงงานปุ๋ยชีวภาพ, ใช้ลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากขานอ้อย เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของ KTIS แบ่งเป็น การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำตาลทั้งในและต่างประเทศ 80% และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล, ธุรกิจผลิตเอทานอล, การผลิตกระดาษจากเยื่อขานอ้อย อีกราว 20%

สำหรับธุรกิจผลิตน้ำตาล ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตรวมทั้งกลุ่มอยู่ที่ 88,000 ตันต่อวันจากโรงงานในเครือทั้งใน 3 บริษัท ได้แก่ โรงงานเกษตรไทย, โรงงานรวมผล, โรงงานไทยเอกลักษณ์ ซึ่งกระจายอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์และอุตรดิตถ์ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ยอดขายในธุรกิจน้ำตาลส่วนใหญ่ประมาณ 75% เป็นการส่งออกต่างประเทศ, จัดจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ 25% ดังนั้นจากแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนค่า เคลื่อนไหวเฉลี่ยอยู่ที่ราว 32-33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ยอดส่งออกปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน

### ● เอทานอลคืนรายได้พุ่ง

นายถนัดฐปัญญ์กล่าวว่ ในแง่ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ได้ขานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต ปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าอยู่จำนวน 3 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์และอุตรดิตถ์ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 140 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น การใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิตโรงงานน้ำตาลในเครือราว 72 เมกะวัตต์ และอีก 68 เมกะวัตต์ เป็นการขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ในอัตราส่วนเพิ่มราคาปรับซื้อไฟฟ้า (Adder) ระดับ 0.30 บาทต่อยูนิต

"ธุรกิจการผลิตเอทานอลตอนนี้ เรามีกำลังผลิตอยู่ 2.3 แสนลิตรต่อวัน ถือเป็นอีกธุรกิจที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี หลังรัฐบาลมีการส่งเสริมใช้แก๊สโซฮอล์อย่างจริงจัง รวมทั้งยังเป็นการช่วยลดความผันผวนของราคาน้ำตาลในตลาดโลกได้อีกทางหนึ่ง ส่วนผลิตปุ๋ยชีวภาพและเยื่อกระดาษนั้นแม้จะมีรายได้ไม่มาก แต่ถือช่วยต้นทุนให้การผลิตอ้อยและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มอีกทางหนึ่ง" นายถนัดฐปัญญ์กล่าว

ส่วนผลประกอบการปี 2556 เมืองต้นบริษัทยังคงประมาณการรายได้ไว้ที่ราว 2.0-2.4 หมื่นล้านบาท เนื่องจากปริมาณความต้องการทั้งในและต่างประเทศขยายตัว รวมทั้งบริษัทยังมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจผลิตเอทานอลเข้ามาเพิ่มเติม

ขณะที่นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท อนึ่ง โครงการสร้างของ KTIS ในปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ นางหทัย ศิริวิริยะกุล ถือหุ้น 2,361,960,000 หุ้น หรือคิดเป็น 72.1% และที่เหลือเป็นพาร์ตเนอร์ ซึ่งหลังขายไอพีโอ ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น บริษัท หทัยบุญเอกโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นราว 1,360.80 ล้านหุ้น หรือ 35% รองลงมาเป็นบริษัทร่วมทุน ถือหุ้นราว 972 ล้านหุ้น หรือ 25% ส่วนนางหทัย ศิริวิริยะกุล ถือหุ้นราว 29.16 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.8% และที่เหลือเป็นประชาชนทั่วไป